



## สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผมมีความใฝ่ฝันเสมอที่ต้องการให้สังคมไทยได้ให้โอกาสคนยากคนจนคนส่วนใหญ่ของชาติ มีงานที่สุจริตทำทุกๆ คน มีรายได้ตามกำลังสติปัญญาและความรู้ มีโอกาสพัฒนาอาชีพการงานได้ตามความฝัน สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากร ที่ดิน เงินทุน การศึกษา เทคโนโลยี ได้มากเพียงพอ สามารถขายสินค้าที่ผลิตได้ในตลาดที่แข่งขันเท่าเทียมกัน โดยปราศจากอิทธิพล และการผูกขาด

คนไทยทุกคนควรมีรายได้ มีฐานะ มีเงินทองมากเพียงพอ ที่จะสามารถส่งเสริมให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ เรียนเทคโนโลยี ได้มากกว่าสมัยก่อนๆ ทำให้เด็กๆ และเยาวชนของเรามีความฝัน มีจินตนาการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับชนชาติที่ต้องการมีอนาคตมีความเจริญรุ่งเรือง

ผมต้องการเห็นประเทศไทยได้ดูแลผู้ที่มีความทุกข์ยาก มีระบบรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะคนยากคนจนโดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ คนทุพพลภาพได้รับการดูแลมีศักดิ์เกียรติภูมิ มีโอกาสในการทำงานเท่าเทียมกับคนโดยทั่วไป

คนไทยทุกคนไม่ว่ายากดีมีจน มีความเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพ สามารถใช้วิจารณ์ถ้อยแถลงในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก ในวิทยาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง คนไทยทั้งประเทศจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย่างกว้างขวาง ขจัดระบบความคิดแบบแคบๆ มาบังคับให้คนไทยอยู่ในกรอบเดิมๆ ประเทศไทยจะได้พัฒนาในทุกๆ ด้าน เท่าเทียมกับนานาอารยะประเทศ

ผมอยากเห็นระบบกฎหมายและสังคมไทยตั้งอยู่บนความยุติธรรม เอื้ออาทรต่อกัน ไม่หาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยเรื่องไม่เป็นธรรม ไม่เช่นฆ่ากันด้วยเรื่องไร้สาระ เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยของเราทุกคนมีความสุขเฉกเช่นกับผู้คนในประเทศเจริญแล้ว

การปกครองประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากอำนาจและอิทธิพลของแนวคิดแบบควบคุม กลุ่มฉวยโอกาส กลุ่มอำนาจมืด กลุ่มซื้อสิทธิ์ขายเสียง ที่มีความคิดอยู่ในระบบเก่าๆ เต็มไปด้วยการอุปถัมภ์ อิทธิพล และการฉ้อราษฎร์บังหลวง

ผมต้องการเห็นประเทศไทย มีการปกครองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน อย่างแท้จริง ประชาชนทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน จะทำให้คนส่วนใหญ่ของชาติหลุดพ้นจากความยากจน มีความฉลาดหลักแหลมมีสติปัญญาประเทศไทยจะได้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง อยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริง

ในโอกาสอันเป็นมงคลมหาสมัยวิสาขบูชาปีนี้ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก เพื่อต้อนรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ผมขอส่งไมตรีจิตที่ดีมายังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา ประสบสันติสุข มีสันติภาพแผ่กว้างไพศาล ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยตลอดกาลเทอญ

(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ